



สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

200 หมู่ 4 ชั้น 28 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแม่ล ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2831 4000 โทรสาร 0 2831 4004 www.nhso.go.th

ที่ สปสช. 01/ 8953

13 สิงหาคม 2551

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0027.005/3476 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แจ้งว่าได้มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประชาชนเคลื่อนที่ เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยระบุให้ใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และแจ้งว่าปัจจุบันมีกองทุนฯ ในจังหวัดสกลนครบางแห่งได้ตกลงว่าจ้างบริษัทดังกล่าว โดยใช้งบประมาณมากกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณกองทุนทั้งหมด และขอรื้อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าการใช้งบประมาณกองทุนฯ ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ หรือไม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอเรียนว่าระบบ(กองทุน)หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเน้นการให้บริการเชิงรุกของสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนตามความจำเป็น และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังนั้น การที่บริษัทเอกชนดังกล่าว จัดทำโครงการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนเคลื่อนที่โดยใช้งบประมาณของกองทุนฯ ถ้าการตรวจสุขภาพดังกล่าว ไม่เป็นไปตามความจำเป็นของประชาชนกลุ่มอายุต่างๆ และ/หรือให้บริการโดยไม่มีคุณภาพและมาตรฐานก็ย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

อนึ่ง ถ้าโครงการของบริษัทดังกล่าว มิได้ดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ และ/หรือ ถ้าโครงการดังกล่าว ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการโดยใช้งบประมาณของกองทุนฯ ได้ หรือ ถ้าดำเนินการแล้วก็จะถูกตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และเรียกเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืน รวมทั้งอาจถูกดำเนินการทางวินัยหรือคดีได้เหมือนที่เกิดกับโครงการจัดหาหนังสือเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่เป็นข่าวในสื่อมวลชนทั่วไป

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ทำการตรวจสอบการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประชาชนเคลื่อนที่ของบริษัทดังกล่าว ว่าเป็นการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือเป็นการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ ถ้าไม่ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ประสานงานกับกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการดำเนินโครงการของบริษัทดังกล่าว ว่าถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ และสาขาจังหวัดทุกแห่งทราบ และตรวจสอบการดำเนินโครงการของบริษัทดังกล่าว หรือบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินโครงการที่ใกล้เคียงแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งบประมาณของระบบ(กองทุน)หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือของจังหวัด จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักบริหารทั่วไป

โทร 0 2831 4022

โทรสาร 0 2831 4004

ผู้รับผิดชอบ นางจิตริรัตน์ อนุ โชนันท์ศิริ